



ประกาศกรมสุขภาพจิต

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
หน่วยงานโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

ตามประกาศกรมสุขภาพจิต ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และนักสังคมสงเคราะห์ นั้น

บัดนี้ การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การสรรหาและการเลือกสรร รวมทั้ง
แบบสัญญาจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ และอำนาจตามคำสั่งกรมสุขภาพจิตที่ ๒๑๕/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและผู้อำนวยการสถาบัน ปฏิบัติราชการ
แทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต ในส่วนการดำเนินการที่เกี่ยวกับพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ดังนี้

๑. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๑๐๐๐๐๖	นางสาวรุจิรา รักขาว
๒	๑๐๐๐๐๗	นายณัฐกานต์ รบเรือง
๓	๑๐๐๐๐๓	นางสาวเลิศขวัญ ตาบเงิน
๔	๑๐๐๐๐๑	นางสาวฉันทนา กาเด็น

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผล เมื่อครบกำหนด ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อ
เป็นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้น
บัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

๑. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
๓. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดวัน เวลา ที่ส่วนราชการกำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชี ลำดับที่ ๑-๒ มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ในวันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ อาคารสราญราษฎร์
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ (โปรดนำเอกสารสำเนาบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน, วุฒิการศึกษา, สำเนาหลักฐานอื่น ๆ
เช่น ใบสำคัญการสมรส (เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง) ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (กรณีชื่อ-นามสกุลในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน)

ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอาทิตย์ เล่าสู่อังกูร)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสุขภาพจิต